

‘เซลล์’ กลับลำโพงร่วมประมูลแหล่งบงกช

กรุงเทพธุรกิจ • “เซลล์” ยกเลิกข้อตกลงขายหุ้นมูลค่ากว่า 900 ล้านดอลลาร์ แหล่งบงกช กับเคยูเอฟพีไอซี แจงพร้อมผนึกปตท. สผ. โดดร่วมประมูลแหล่งบงกช ด้านกรมเชื้อเพลิง คาดเปิดขายที่ไออาร์ตันธ.ค. คัดเลือกผู้ชนะประมูล เม.ย. 61

รอยัล ดัทช์ เซลล์ บริษัทพลังงานชั้นนำของโลก เปิดเผยว่า ได้ยกเลิกข้อตกลงมูลค่า 900 ล้านดอลลาร์ ที่จะขายหุ้นในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช ของไทยให้กับบริษัทสำรวจปิโตรเลียมต่างประเทศเวสต์ (เคยูเอฟพีไอซี) หลังประกาศข้อตกลงซื้อขายหุ้นดังกล่าวเมื่อเดือนเม.ค. ที่ผ่านมา และกำหนดที่จะปิดข้อตกลงภายในไตรมาสแรกของปีนี้ อย่างไรก็ตาม เซลล์ไม่ได้อธิบายถึง

เหตุผลที่ตัดสินใจยกเลิกการขายหุ้นครั้งนี้ ซึ่งภายใต้ข้อตกลงที่ทำกันไว้แต่เดิม เซลล์จะต้องขายหุ้นในบริษัทลูก 2 รายคือ เซลล์ อินเทอร์เน็ต ก๊าซประเทศไทย (เอสไอจีที) และไทย เอนเนอร์ยี (ทีไอซี) ให้กับหน่วยงานของเคยูเอฟพีไอซีในไทย

เอสไอจีที และทีไอซี ถือหุ้นในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช รวมกันที่ 22.222% และแปลงที่ติดกับแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช นอกฝั่งทะเลตอนใต้ของไทย ประกอบด้วยแปลงหมายเลข 15, 16, 17 และ G12/48 โดยแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างเซลล์ บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.) ถือหุ้น 44.445% และบริษัทโททาล ถือหุ้น 33.333% โดย

ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ (โอเปอเรเตอร์) เซลล์ ระบุว่าด้วยว่า เอสไอจีทีจะยังคงให้การสนับสนุนการดำเนินงานของปตท. สผ. และยังคงมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมในการประมูลสัมปทานของแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชที่กำลังจะเปิดขึ้นในรอบถัดไป

แหล่งข่าวจากปตท.สผ. ระบุว่า ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ ปตท.สผ. จะหารือกับพันธมิตรร่วมทุน (พาร์ตเนอร์) ในแหล่งบงกช รายเดิม เพื่อความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว

นายวีระศักดิ์ ฝั่งรัมย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า การเปิดประมูลแหล่งสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 2 แหล่ง หมุดอายุปี 2565-2566 คือ แหล่งบงกช และ เอราวัณ ขณะนี้ได้ประสานกับสำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาว่าจะพิจารณา กฎหมายลูก พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปิโตรเลียม ว่าด้วยเรื่องการเปิดประมูล ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (พีเอสซี) จะเสร็จสิ้นเมื่อใด ซึ่งหากพิจารณาเสร็จ เดือนต.ค. นี้ จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาก่อนอนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปิดประมูล (ทีไออาร์) ต่อไป โดยคาดว่า การเปิดขายที่ไออาร์น่าจะ ดำเนินการได้ประมาณปลายเดือน พ.ย. นี้ หรือ ต้นเดือนธ.ค. 2560 และจะคัดเลือก ผู้ชนะการประมูลเสร็จสิ้นในเดือน เม.ย. 2561 ซึ่งขณะนี้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้เอกชนเข้ามา ร่วมประมูลให้มากที่สุด